
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50460000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐปภัสร์ ภารพงษ์  โทร. 5124 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ  โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน
ซึ่งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและปริมาณมูลฝอยมากยิ่้งขึ้น  สำนักงานเขตคลองสามวา
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณมูลฝอย โดยจัดทำโครงการ
การคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าในพื้นที่ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณขยะและวัชพืช
อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ปุ๋ยที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นและนำมาบำรุงต้นไม้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่
2.เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
3.เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
4.เพื่อทดลองทำปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ
5.เพื่อนำปุ๋ยหมักมาใข้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยและนำมาบำรุงต้นไม้
6.เพื่อนำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
นำเศษใบไม้ กิ่งไม้ และเศษหญ้ามาทำปุ๋ยหมักใบไม้ ทำวัสดุปลูก และท่อนฟืนนำไปบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 90 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2563 : -โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลัก
สายรองตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำกิ่ไม้ ใบไม้ไปบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ ,
นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ศูนย์อ่อนนุชฯเพื่อแปรรูปทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 100 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดตามถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน หรือจากเหตุ    
 ร้องเรียนต่างๆ และนำกิ่งไม้ ท่อนไม้ นำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก , ท่อนไม้นำส่งโรงงานทำปุ๋ยอ่อนนุช และบริจาคให้แก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง
ได้ปริมาณ 105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนฯ เรื่องร้องเรียน และประชาชนขอให้ไปบริการ แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก
-นำท่อนไม้ขนาดให้ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ทำเฟอร์นิเจอร์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้ตามแผนที่กำหนด ตามที่ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
และนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกและบำรุงต้นไม้ในพื้นที่เขต ได้ประมาณ 102 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด ,จากเรื่องร้องเรียน ,
การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน แล้วนำมาบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 105 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

-นำท่อนไม่ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์
-นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่น่ในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด ,จากเรื่องร้องเรียน , การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน
แล้วนำมาบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 103 ตัน
2. นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์
3. นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่น่ในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนด ถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ
แล้วบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ
แล้วนำไปบดย่อยหมักทำปุ๋ย ได้ประมาณ 105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร เรื่องร้องเรียน
ฯลฯแล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก
-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยศุนย์อ่อนนุช และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ
แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ 105 ตัน
-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ย
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ     
  105.38 ตัน
-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ย
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตามแผนที่กำหนดเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 1,237.98 ตัน
-บดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้แล้วนำไปหมักปุ๋ย
-นำส่งท่อนไม้ขนาดให้ให้โรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ของสำนักสิ่งแวดล้อม
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคทำเชื้อเพลิง , ทำเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50460000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐปภัสร์ ภารพงษ์  โทร. 5124 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ  โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน
ซึ่งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและปริมาณมูลฝอยมากยิ่้งขึ้น  สำนักงานเขตคลองสามวา
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณมูลฝอย โดยจัดทำโครงการ
การคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าในพื้นที่ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณขยะและวัชพืช
อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ปุ๋ยที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นและนำมาบำรุงต้นไม้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่
2.เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
3.เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
4.เพื่อทดลองทำปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ
5.เพื่อนำปุ๋ยหมักมาใข้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยและนำมาบำรุงต้นไม้
6.เพื่อนำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
นำเศษใบไม้ กิ่งไม้ และเศษหญ้ามาทำปุ๋ยหมักใบไม้ ทำวัสดุปลูก และท่อนฟืนนำไปบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 90 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2563 : -โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลัก
สายรองตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำกิ่ไม้ ใบไม้ไปบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ ,
นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ศูนย์อ่อนนุชฯเพื่อแปรรูปทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 100 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดตามถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน หรือจากเหตุ    
 ร้องเรียนต่างๆ และนำกิ่งไม้ ท่อนไม้ นำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก , ท่อนไม้นำส่งโรงงานทำปุ๋ยอ่อนนุช และบริจาคให้แก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง
ได้ปริมาณ 105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนฯ เรื่องร้องเรียน และประชาชนขอให้ไปบริการ แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก
-นำท่อนไม้ขนาดให้ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ทำเฟอร์นิเจอร์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้ตามแผนที่กำหนด ตามที่ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
และนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกและบำรุงต้นไม้ในพื้นที่เขต ได้ประมาณ 102 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด ,จากเรื่องร้องเรียน ,
การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน แล้วนำมาบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 105 ตัน
-นำท่อนไม่ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์
-นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่น่ในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด ,จากเรื่องร้องเรียน , การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน
แล้วนำมาบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 103 ตัน
2. นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์
3. นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่น่ในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนด ถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ
แล้วบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ
แล้วนำไปบดย่อยหมักทำปุ๋ย ได้ประมาณ 105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร เรื่องร้องเรียน
ฯลฯแล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก
-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยศุนย์อ่อนนุช และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/08/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ
แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ 105 ตัน
-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ย
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ     
  105.38 ตัน
-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ย
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตามแผนที่กำหนดเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 1,237.98 ตัน
-บดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้แล้วนำไปหมักปุ๋ย
-นำส่งท่อนไม้ขนาดให้ให้โรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ของสำนักสิ่งแวดล้อม
-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคทำเชื้อเพลิง , ทำเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50460000-3452-6-72568
หน้าที่5/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-07-2025, 7:50 pm)


